

Số: 30/BC-SNgV

Quảng Ngãi, ngày 19 tháng 5 năm 2020

## **BÁO CÁO**

### **Tình hình ký kết và thực hiện các văn bản hợp tác quốc tế của UBND cấp huyện và cấp xã giai đoạn 2007 – 2020**

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ngãi tại Công văn số 1956/UBND-NC ngày 05/5/2020 về việc giao Sở Ngoại vụ phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp thông tin và báo cáo trực tiếp Bộ Ngoại giao về tình hình ký kết và thực hiện các văn bản hợp tác quốc tế của UBND cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2007 – 2020 theo đề nghị của Bộ Ngoại giao tại Công văn số 1499/BNG-LPQT ngày 29/4/2020, Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi kính báo cáo như sau:

#### **1. Tình hình ký kết và thực hiện các văn bản hợp tác quốc tế của UBND cấp huyện và cấp xã từ năm 2007 đến nay**

Qua tổng hợp từ các UBND cấp huyện và cấp xã trực thuộc tỉnh Quảng Ngãi, từ năm 2007 đến thời điểm 15/5/2020, không có văn bản hợp tác quốc tế nào được ký kết giữa UBND cấp huyện và cấp xã với các đối tác nước ngoài. Chủ yếu các UBND cấp huyện và cấp xã thực hiện theo các thỏa thuận quốc tế giữa UBND tỉnh Quảng Ngãi với các đối tác nước ngoài.

#### **2. Kiến nghị, đề xuất:**


Trên cơ sở chính sách được thông qua tại giai đoạn Đề nghị xây dựng Luật Thỏa thuận quốc tế là mở rộng phạm vi chủ thể ký kết thỏa thuận quốc tế phù hợp với chủ trương, nhu cầu và thực tiễn hợp tác quốc tế hiện nay; qua nghiên cứu, Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi thống nhất thủ tục đề xuất ký kết thỏa thuận quốc tế ở UBND cấp huyện, cấp xã không nhất thiết phải lấy ý kiến của Bộ Ngoại giao. UBND cấp huyện, cấp xã cần gửi hồ sơ lấy ý kiến đơn vị đầu mối về công tác thỏa thuận quốc tế của tỉnh (Sở Ngoại vụ) và các cơ quan, đơn vị có liên quan về việc ký kết thỏa thuận quốc tế. Trường hợp nội dung thỏa thuận quốc tế dự kiến ký có liên quan đến các vấn đề phức tạp, nhạy cảm về mặt đối ngoại, an ninh, quốc phòng, UBND tỉnh lấy ý kiến Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng. Sau khi hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở các góp ý, UBND cấp huyện, cấp xã trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định. Trên cơ sở quyết định bằng văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã tổ chức việc ký thỏa thuận quốc tế. Sau khi ký thỏa thuận quốc tế, UBND cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh, đơn vị đầu mối về công tác thỏa thuận quốc tế của tỉnh (Sở Ngoại vụ) bằng văn bản và gửi Bộ Ngoại giao bản sao thỏa thuận quốc tế đã được ký.

Trên đây là báo cáo tình hình ký kết và thực hiện các văn bản hợp tác quốc tế của UBND cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2007 – 2020 của tỉnh Quảng Ngãi. Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi kính báo cáo./.

**Nơi nhận:**

- Bộ Ngoại giao;
- UBND tỉnh;
- Sở NgV: PGĐ;
- Lưu: VT, HTQT.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Văn Thành**